

## สรุปมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านการบริหาร)

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 603 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### **1. เรื่อง การเตรียมการรับคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ที่จะมาพบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่องการเตรียมการรับคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ที่จะมาพบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในวันที่พฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

### **2. เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตำแหน่งผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตำแหน่งผู้ชำนาญการด้านสิทธิมนุษยชน (สิทธิเสรีภาพด้านสื่อ) ประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ชำนาญการด้านกฎหมายประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

### **3. เรื่อง ร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และครอบครัว**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบ ตามที่ นางวิสา เบ็ญจะมโน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอและขอให้แก้ไขชื่อของคณะกรรมการเป็น คณะกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี คนพิการ และความเสมอภาคของบุคคล และให้มีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกำหนด

### **4. เรื่อง ร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านเด็ก สตรี และครอบครัว**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบ ตามที่ นางวิสา เบ็ญจะมโน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอและขอให้แก้ไขชื่อของคณะกรรมการเป็น คณะกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านเด็ก สตรี คนพิการ และความเสมอภาคของบุคคล และให้มีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกำหนด

### **5. เรื่อง ร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชน**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว

### **6. เรื่อง การจ้างแปลและจัดพิมพ์รายงานของ ICHRP ฉบับที่ 2 เรื่อง Corruption and Human Rights : integrating human rights in the anti-corruption agenda**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติให้ใช้เงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการจ้างแปลและจัดพิมพ์รายงานของ ICHRP ฉบับที่ 2 เรื่อง Corruption and Human Rights : integrating human rights in the anti-corruption agenda

---